



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางสะพาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกร
ปฏิบัติการ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

บัดนี้ ได้ประมวลผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รวมทั้งได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบ
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๙ และมีผู้ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐
ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

๒. ผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่ปฏิบัติราชการ ตามที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดไว้ในประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นเว้นแต่จะลาออกจากราชการ ทั้งนี้ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับการบรรจุจะต้องไม่มีการโยกย้าย การไปช่วย
ราชการ ภายในเวลา ๓ ปี

๓. ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
เพิ่มอีก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนิน
การคัดเลือกใหม่ก็ได้

๔. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ คือ

๔.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้

๔.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๔.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้

๕. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิรายชื่อตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน พร้อมเอกสารหลักฐานรายละเอียดตาม QR code ด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายปรีดา สุขใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



เอกสารหลักฐานสำหรับการรายงานตัว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑๐๐๓/๒๕๖๘	นางสาวมัชฌิกันต์ พิมสอ
๒	๐๑๐๐๑/๒๕๖๘	นางสาววิภาพร พุ่มสึมคิด
๓	๐๑๐๐๒/๒๕๖๘	นางสาวกฤติกา อักษรนำ